

## สารพันปัญหา?

สารหน้ารัฐ

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

### ■ ซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง ถึง ชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหา

ถนนสาย 352 รัชบุรี-วังน้อย เขตอำเภอลองหลวง จ.ปทุมธานี บริเวณใกล้ด่านซังน้ำหนัก รถบรรทุกเป็นถนนที่รถยนต์ รถบรรทุกใช้สัญจรเดินทางกันมาก แต่ปัญหาคือตอนนี้ไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืนมีปัญหาติดๆดับๆ สว่างสลับมืดเป็นช่วงๆรถบรรทุกแล่นเร็วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

อยากให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบถนนดังกล่าวคือแขวงการทางนครนายก มาช่วยตรวจสอบซ่อมแซมไฟส่องสว่างให้ด้วย โดยไฟดังกล่าวติดตั้งมาตั้งแต่ต้นปี 2565 ตอนนี้มีปัญหาเข้ามา

เข้าใจว่าถนนอยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อสร้าง แต่ก็อยากให้แก้ไขเรื่องไฟส่องสว่างด้วย.

#### คนคลองเจ็ด

#### ตอบ คุณคนคลองเจ็ด

เป็นถนนอีกสายที่มีรถบรรทุกใช้เส้นทางผ่านกันมากและด้วยถนนที่บำรุงรักษาที่ดีกันอยู่แล้วทำให้ใช้ความเร็วค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันก็ยังมีรถยนต์ทั่วไปจากชุมชนหมู่บ้านย่านนี้ใช้งานร่วมกัน

ทำให้มีข่าวเกิดอุบัติเหตุรุนแรงบ่อยครั้ง

นอกจากการหาทางลดความเร็วของรถยนต์ เรื่องไฟส่องสว่างก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องฝากให้แขวงการทางของกรมทางหลวงที่รับผิดชอบบริเวณนี้ หมั่นตรวจสอบดูแลซ่อมแซมให้ด้วย

อย่างน้อยถนนสว่างก็น่าจะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุได้บ้างไม่มากก็น้อย!

ชัย เสดเดอร์

### ■ ออกคู่มือกัญชาสำหรับนักท่องเที่ยว

ขอ ทล.ดูแลไฟส่องสว่างถนนสายสำคัญ  คลอด  
กัมภีร์กัญชา รับนักท่องเที่ยว  ร่วมเป็นศูนย์กลางด้าน  
การแพทย์จีโนมิกส์ภูมิภาค

ในห้างที่ร่างกฎหมายกัญชายังค้างเติ่ง อยู่ในสภาฯ กระทรวงสาธารณสุขก็ได้เร่งออกมาตรการต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหาระหว่างนี้ รวมถึงข้อเป็นห่วงเกี่ยวกับความเข้าใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย

ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกคู่มือกัญชาสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้าใจ และการใช้งานกัญชาอย่างปลอดภัย ออกมาแล้ว ตามนโยบาย Health for wealth สุขภาพดีเศรษฐกิจยั่งยืนของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งพัฒนาสุขภาพควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจ

นั้น มี "พีชกัญชา" เป็นเครื่องมือหนึ่ง

โดยที่ผ่านมามีการศึกษาวัยถึงประโยชน์ของกัญชา ที่สามารถนำมาใช้ทางสุขภาพได้ ทำให้เกษตรกรที่ปลูกกัญชามีตลาดรองรับที่ชัดเจน เมื่อประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ปลดปล่อยกัญชารายการยาเสพติดให้โทษ จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว จึงเร่งสื่อสารทำความเข้าใจให้เกิดการใช้กัญชาที่ถูกกฎหมายและปลอดภัย



นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บอกว่าแนวทางการสื่อสาร "กัญชา" เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้ โดยเฉพาะกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนั้น สถาบันกัญชาทางการแพทย์ จึงได้จัดคู่มือเพื่อสื่อสาร

ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นได้จัดทำเป็นฉบับออนไลน์ชื่อ "10 Things Tourists need to know about cannabis in Thailand" เป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ และแฟนเพจกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเผยแพร่เอกสารให้ผู้ประกอบการ และที่ศูนย์นักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

และจะจัดทำเป็นภาษาอื่นๆ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซียเพิ่ม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะต้นปี 2566 ที่ประเทศจีนจะเปิดประเทศนักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมามากขึ้นจึงต้องสื่อสารทำความเข้าใจ

นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์การรักษาด้วยกัญชาให้ทราบว่าไปที่แหล่งใดได้บ้าง เพราะเมดิคัลคลับ หรือการรักษาพยาบาลของชาวต่างชาติในไทยก็นับเป็นธุรกิจที่เติบโตและสร้างรายได้ให้กับประเทศ

เรามีทั้งกัญชาในรูปแบบสารสกัดเข้มข้น และตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ให้ผู้ป่วยได้เลือกผสมผสานการบริการทางการแพทย์อื่นๆ เป็นจุดแข็งที่แตกต่างจากประเทศอื่น

จะทำให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยสร้างรายได้อย่างยิ่งยืน!

ชัย เสดเดอร์

### ■ ผลักดันศูนย์กลางด้านการแพทย์จีโนมิกส์ภูมิภาค

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้การต้อนรับ มร.หวังเจี้ยน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท BGI และ นายปรีชา เลหาพงศ์ชนะ กรรมการบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าพบ ที่ทำเนียบฯ วันก่อน

โดยได้มีการหารือความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของไทยในการจัดตั้ง International



**Innovation Center for Life** เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์จีโนมิกส์ของภูมิภาค และศูนย์กลางการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย.

ชัย เฮดเดอร์

[chain@thairath.co.th](mailto:chain@thairath.co.th)